



กรมสรรพสามิต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)



ส่วนติดตามและประเมินผล
สำนักแผนภาษี
เมษายน 2565

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
จำนวน 49 โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
1	โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตเป็นรายสินค้าและรายเดือน (สผช.)	กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้ (ต.ค.64 - มี.ค.65) จำนวน 276,451.67 ล้านบาท (เป้า 270,743.87 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 5,707.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.10	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
2	โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต (ศทส.)	ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานเอกสารขอบเขตงาน(TOR) 1 ฉบับ รวมทั้งพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ 62/65 จำนวน 1 ฉบับ	เป็นไปตามเป้าหมาย	20,300,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบำรุงกองทุน/องค์กร (เพิ่มเติม 2 กองทุน) (สคร.)	พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและการส่งเงินบำรุงกองทุน/องค์กรให้รองรับ 2 กองทุน ดังนี้ 1. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2. กองทุนพัฒนาการกีฬา (กทท.)	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
4	โครงการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลด้านปราบปราม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ (สตป.)	ออกตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคและพื้นที่ เพื่อศึกษาการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด จำนวน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ และรายงานสรุปผล	เป็นไปตามเป้าหมาย	155,400.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
5	โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกรายเพื่อการตรวจสอบภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ (กตส.)	รวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนสรรพสามิต การชำระภาษีรายเดือน ประวัติการตรวจสอบและข้อมูลภายนอกอย่างต่อเนื่อง และติดตามและปรับปรุงแผนการตรวจสอบภาษีประจำปีให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้ประกอบการที่ถูกคัดเลือกตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ จำนวน 794 ราย (เป้า 500 ราย)	เป็นไปตามเป้าหมาย	544,440.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ สินค้ารถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร (กรส.)	ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำสินค้ารถยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	เป็นไปตามเป้าหมาย	50,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจราคา (กรส.)	รายงานผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำเปรียบเทียบกับราคาขายสินค้าแบบเตอริ รยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่ขายออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับสำรวจราคาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 ฐานข้อมูล และรายงานสรุปผลเสนอผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
8	โครงการการศึกษาแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำสินค้าประเภทไวน์ (กรส.)	รายงานผลการศึกษาโครงสร้างการพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อมูลสุรานำเข้าเพื่อประเมินมูลค่าและควบคุมการชำระภาษีสรรพสามิต	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
9	โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารราคาขายปลีกแนะนำ (กรส.)	จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารราคาขายปลีกแนะนำ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำกว่าเป้าหมาย	27,000,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
10	โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (สตป.)	- กรมสรรพสามิตจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ดังนี้ 1. จำนวนคดี 1,333 คดี (เป้า 900 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 433 คดี คิดเป็นร้อยละ 48.11 2. จำนวนคดีคุณภาพ 162 คดี (เป้า 90 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 72 คดี คิดเป็นร้อยละ 80 3. จำนวนค่าปรับเปรียบเทียบคดี 120,284 ล้านบาท (เป้า 35 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 85,284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 343.69 - รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ฉบับ	สูงกว่าเป้าหมาย	29,240,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
11	โครงการปราบปรามเชิงรุก และ การบูรณาการหน่วยงานด้านสินค้า ออนไลน์ (สตป.)	- กรมสรรพสามิตได้ปราบปรามจับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต ตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 (ต.ค.64 - มี.ค.65) ดังนี้ 1. จำนวนคดีออนไลน์ 192 คดี (เป้า 120 คดี) สูงกว่าเป้าหมาย 72 คดี คิดเป็น ร้อยละ 60 2. จำนวนเงินส่งคลังของคดีออนไลน์ 10.764 ล้านบาท (เป้า 6 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมาย 4.765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.40 - รายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 6 ฉบับ และเสนอกรมทราบ จำนวน 1 ฉบับ	สูงกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ ดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับ ชาวประมงในเขตต่อเนื่องของ ราชอาณาจักร (สตป.)	จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อศึกษาหาแนวทางในการ เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการจำหน่าย น้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง ของราชอาณาจักรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการฯ ควบคุมการกำกับ ดูแลการจำหน่ายน้ำมันสำหรับชาวประมงใน เขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรให้ถูกต้อง และ เป็นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ นำน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมันเข้ามาใน ราชอาณาจักร พร้อมรายงานสรุปผล จำนวน 1 ครั้ง	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
13	โครงการตรวจสอบภาษี (กตส.)	ดำเนินการตรวจสอบภาษีแล้วเสร็จ เพื่อ ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และเป็นเครื่องมือช่วยให้กรมสรรพสามิต สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และ สร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการที่ เสียภาษีโดยสุจริต จำนวน 55 ราย	เป็นไปตาม เป้าหมาย	839,697.50	772,205.50
14	โครงการกำกับและติดตามผลการ ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ (กตส.)	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการรายงานผลการ ตรวจสอบภาษีทั่วประเทศ จำนวน 6 ฉบับ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภาษี ทั้งประเทศเสนอกรมสรรพสามิต เพื่อเป็น ฐานข้อมูลสำหรับการคัดเลือกรายผู้เสียภาษี เพื่อวางแผนการตรวจสอบภาษีในปีถัดไป	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
15	โครงการการทำลายแอสแตมป์สรรพสามิต (สคร.)	พิจารณาประเภทแอสแตมป์ที่ยกเลิกและให้มีการทำลายตามกฎหมายกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแอสแตมป์สรรพสามิต และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และจัดทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คืนแอสแตมป์สรรพสามิตที่ยกเลิกตามกฎหมายฯ	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
16	โครงการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษี (กวน.)	จัดทำร่าง TOR จำนวน 4 ฉบับ กำหนดคุณลักษณะของเครื่องวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เครื่อง	เป็นไปตามเป้าหมาย	11,700,000.00	4,650,000.00
17	โครงการศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ำมันต้องสงสัย (กวน.)	ดำเนินการตรวจวิเคราะห์น้ำมันต้องสงสัย จำนวน 73 ตัวอย่าง และรายงานการตรวจวิเคราะห์น้ำมันต้องสงสัย จำนวน 18 ฉบับ	สูงกว่าเป้าหมาย	93,100.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
18	โครงการซ่อมบำรุงรักษาสอบเทียบ และจัดหาอะไหล่ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงอุตสาหกรรมสุรา (กตท.)	รายงานการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลในการบริหารจัดการเก็บภาษี จำนวน 48 เครื่อง	เป็นไปตามเป้าหมาย	8,602,000.00	4,708,000.00
19	โครงการปรับปรุงกฎหมายในระดับอนุบัญญัติของกรมสรรพสามิตแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สกม.)	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลกฎหมายในระดับอนุบัญญัติที่ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขร่างกฎหมายเสนอต่อกรมสรรพสามิต โดยกฎหมายมีผลใช้บังคับใช้แล้ว จำนวน 5 ฉบับ	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
20	โครงการจัดทำและเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (สมฐ.1)	- ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - นำเสนอผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดการเก็บภาษี 1 ให้ความเห็นชอบกระบวนการงานเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
21	โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว พ.ศ. 2560 (สมฐ.2)	ดำเนินการร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว จำนวน 1 ฉบับ และรับฟังความคิดเห็น	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
		จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกลุ่มผู้ประกอบการ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย			
22	โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เพื่อบริหารและพัฒนาระบบงานกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง (สมฐ.2)	<ul style="list-style-type: none"> - ยกร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องการส่ง เงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงิน ชดเชย การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง และการส่งเงินชดเชยคืนกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง - จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานและกลุ่มผู้ประกอบการน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมันผ่านการประชุมออนไลน์ - รวบรวมและสรุปผลความคิดเห็นจากการ ประชุมออนไลน์ - ส่งร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การส่ง เงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงิน ชดเชย การขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง และการส่งเงินชดเชยคืนกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงให้สำนักกฎหมาย ดำเนินการ ให้มีผลบังคับใช้ - รายงานสรุปผลการประชุม จำนวน 1 ฉบับ - ร่างประกาศกรมฯ จำนวน 1 ฉบับ 	สูงกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
23	โครงการปรับปรุงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ เสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับแบตเตอรี่ที่ ใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการ ผลิตสิ่งของอื่นเพื่อส่งออกนอก ราชอาณาจักร พ.ศ.2560 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (สมฐ.2)	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสนอร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ ให้ กรมสรรพสามิตเห็นชอบ - ส่งร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ ที่ผ่านการ เห็นชอบให้ สำนักกฎหมาย พิจารณา ดำเนินการตรวจและยกร่างเพื่อให้มีผลบังคับ ใช้ต่อไป - ร่างประกาศกรมสรรพสามิตฯ จำนวน 1 ฉบับ - ดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับประกาศ กรมสรรพสามิตฯ 	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
24	โครงการปรับปรุงระเบียบกรมสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้องกับการใช้การตรวจสอบสถานะ เก็บเครื่องมือวัดสำหรับสินค้าน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน สุรา (กตท.)	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง ระเบียบกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การตรวจสอบสถานะเก็บเครื่องมือวัดสำหรับ สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน สุรา และ รายงานผลพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เสนอ ขอความเห็นชอบร่างระเบียบกรมสรรพสามิต	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ(บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
		ว่าด้วยการใช้และการตรวจสอบภาชนะเก็บ เครื่องมือวัดสำหรับสินค้า น้ำมัน และ ผลิตภัณฑ์ น้ำมันสุรากลั่นชนิดเอทานอล พ.ศ. 2564			
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (5 โครงการ)					
25	โครงการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ (สผช.)	ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการ จัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
26	โครงการศึกษาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อประเมินโอกาส เชิงเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความมั่นคง ทางการคลังอย่างยั่งยืน (สมฐ.1)	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ ประเมินความสำเร็จของมาตรการ การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยใน ปัจจุบัน วิเคราะห์หลักการ แนวทางในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความ เป็นไปได้ในการใช้ภาษีสรรพสามิตในการ ควบคุมการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้า และสรุป แนวทางในการดำเนินการใช้ภาษีสรรพสามิต ในการควบคุมการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้า (เบื้องต้น)	เป็นไปตาม เป้าหมาย	4,980,000.00	747,000.00
27	โครงการศึกษาและพัฒนาวิธีการตรวจ วิเคราะห์เกลือ สารอาหารและสารอื่นในสินค้า เครื่องดื่ม (กขช.)	ดำเนินการศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ เกลือ สารอาหารและสารอื่นในสินค้า เครื่องดื่ม โดยวิธี Manual วิเคราะห์หา ปริมาณเกลือ จำนวน 1 วิธี	เป็นไปตาม เป้าหมาย	4,000,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย
28	โครงการจัดเก็บสินค้าและบริการเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม (สผช.)	ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง ในการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
29	โครงการจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการที่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สผช.)	ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง ในการปรับโครงสร้างภาษีสินค้าและ บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสนับสนุนการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal (4 โครงการ)					
30	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ ระบบการจัดการฐานข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ระบบสารสนเทศ กรมสรรพสามิต (ศทส.)	ดำเนินการจัดทำร่าง TOR ขอบเขตของงาน และดำเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด และลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่	เป็นไปตาม เป้าหมาย	78,536,930.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
31	โครงการระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ร้องเรียนและข้อเสนอแนะอัจฉริยะ (สกก.)	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้งานระบบฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เอกสารส่งมอบงาน จำนวน 1 ฉบับ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
32	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window (NSW ระยะที่ 2) (ศทส.)	ดำเนินการจัดทำร่าง TOR ขอบเขตของงานและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประมูลโดยวิธี e-Bidding	ต่ำกว่า เป้าหมาย	19,776,100.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
33	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ Biz Portal ให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ (รายใหม่) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สมฐ.1)	ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของการยื่นขอและวิธีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับบริการ สุรา ยาสูบ และไฟ (รายใหม่) และจัดทำร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ จำนวน 4 ฉบับ พร้อมรายงานสรุปผลการศึกษาข้อมูล จำนวน 2 ฉบับ	สูงกว่า เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 4 พัฒนาการสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (16 โครงการ)					
34	โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไฟ (ศทส.)	ดำเนินการจัดทำร่าง TOR ขอบเขตของงานและลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ 66/2565 จำนวน 1 ฉบับ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	32,050,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
35	โครงการสรรพสามิต 4.0 ยกระดับสู่การพัฒนาจนเกิดผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.)	- ดำเนินการจัดทำแบบประเมินตนเองของกรมสรรพสามิต (Self - Assessment) ผ่านระบบ PMQA 4.0 ประจำปี 2564 เพื่อขอความเห็นชอบ - จัดทำผลงานเพื่อส่งรางวัลบริการภาครัฐหรือรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม - รายงานการประเมินตนเองที่ส่งผ่านโปรแกรม PMQA 4.0 จำนวน 1 ฉบับ	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
36	โครงการการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กพร.)	- ดำเนินการทบทวนประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - แจ้งให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
37	โครงการตรวจสอบภายในเพื่อส่งเสริมกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกำกับดูแลที่ดี (กตภ.)	ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ปฏิบัติงานตรวจสอบร้อยละ 4 และรายงานผลการตรวจสอบภายใน	สูงกว่าเป้าหมาย	300,000.00	191,472.00
38	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ (กตภ.)	ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานและจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ จำนวน 3 ครั้ง	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
39	โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงบูรณาการ (กตภ.)	- ดำเนินการให้ความรู้แก่หน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จำนวน 1 ครั้ง คือ โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้บังคับการยุคดิจิทัล หัวข้อตรวจพบและการควบคุมภายใน - รวบรวม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ จำนวน 3 ครั้ง - จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวน 4 ครั้ง - เผยแพร่ข้อเสนอแนะ และข้อหารื้อประจำปีงบประมาณ จำนวน 2 ครั้ง - จำนวนช่องทางในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงบูรณาการ จำนวน 2 ช่องทาง	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
40	โครงการให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง (สกม.)	- ดำเนินการออกให้ความรู้ คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการตรวจพิสูจน์และจัดการของกลาง การเก็บรักษาของกลางและการจัดการของกลางให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
		2. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มี.ค. 2565 มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินร้อยละ 80 (เป้าร้อยละ 80)			
41	โครงการตรวจสอบคืนเงินภาษีสรรพสามิต (สคร.)	ดำเนินการรับเรื่องที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อนุมัติจ่ายคืนเงินภาษี และตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติคืนเงินภาษีให้มีความถูกต้องก่อนเสนออนุมัติจ่ายคืนเงินภาษีสรรพสามิตแก่ผู้มีสิทธิฯ (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) จำนวน 168 ฉบับ (เป้า 25 ฉบับ)	สูงกว่าเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
42	โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต (สกก.)	- ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ และกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งกำหนดประเด็นที่จะนำมาสร้างการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - แต่งตั้งคณะทำงานภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต (Stakeholder) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	เป็นไปตามเป้าหมาย	500,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
43	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC (กพร.)	ดำเนินการทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรมสรรพสามิต ภาคที่ 1 - 10 และจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยเชิญคณะทำงานตรวจติดตามฯ และบุคลากรของสำนักงานฯ ที่เข้าร่วมรับรองมาตรฐานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	เป็นไปตามเป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	
44	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมากขึ้น (สกก.)	ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประชาสัมพันธ์และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติกรมฯ ส่งสำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ	เป็นไปตามเป้าหมาย	500,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
45	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (สบค.)	<p>ดำเนินการประชุมประเมินผลความต้องการพัฒนาบุคลากร กำหนดโครงการพัฒนาบุคลากรประมาณการค่าใช้จ่าย และขออนุมัติดำเนินโครงการตามแผนงานต่อผู้บริหาร และจัดอบรม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้</p> <p>1. โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง กรมสรรพสามิต ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ย 4.52 (ดีมาก) และผู้เข้าอบรมระดับผู้บริหาร มีความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ย 4.56 (ดีมาก)</p> <p>2. โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) รายวิชา : “กลเม็ดเคล็ดลับการใช้โปรแกรม ZOOM” ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดและบุคลากร กรมสรรพสามิต ที่สนใจการใช้โปรแกรม ZOOM เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการใช้โปรแกรม ZOOM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมประเมินผลหลังจากฝึกอบรมผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ย 4.64 (ดีมาก)</p>	เป็นไปตามเป้าหมาย	2,700,000.00	ยังไม่มีเบิกจ่าย
46	โครงการจัดการความรู้ของกรมสรรพสามิต (สบค.)	<p>ดำเนินการจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง คือหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และปฏิบัติตาม</p>	เป็นไปตามเป้าหมาย	2,000,000.00	464,274.00

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
47	โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต(สบค.)	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดโครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต เสนอกรมฯ อนุมัติการจัดทำโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ และดำเนินการตามโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565	เป็นไปตามเป้าหมาย	3,500,000.00	303,680.00
48	โครงการก่อสร้างสำนักงานสรรพสามิตและบ้านพักข้าราชการกรมสรรพสามิต (กตท.)	<p>1.จัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 12 แบบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดตั้งคลังแสงตมปีกรมฯ ประจำสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 - งานก่อสร้างห้องน้ำพิการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม - โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาเมืองชัยภูมิ - งานปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี - งานก่อสร้างแบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2 - งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ และจักรยานยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี - งานซ่อมแซมหลังคา กันสาด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี - การจัดทำรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ส่วนที่เหลือ) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง - โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 	สูงกว่าเป้าหมาย	4,019,200.00	152,895.50

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
		<ul style="list-style-type: none"> - งานปรับปรุงสำนักงานสรรพสามิตและก่อสร้างทางลาดห้องน้ำผู้พิการและชายหญิง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย <p>2. โครงการที่ทำการสำรวจสถานที่ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อจัดทำแบบและรายละเอียดจำนวน 11 โครงการ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ สาขาเมืองชัยภูมิ - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า - บ้านพักสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาแม่สาย - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา 			

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)	สถานะ ดำเนินงาน	รายละเอียดงบประมาณ (บาท)	
				ที่ได้รับ	ใช้จริง
49	โครงการการให้ความรู้ในการ ดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดี (สกม.)	<p>ดำเนินการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่ สาขาผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินคดี การจัดทำ สำนวน การเปรียบเทียบคดี และการดำเนินการ อื่น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินคดี และการ เปรียบเทียบคดีเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดย ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 2. เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 <p>มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 (เป้า ร้อยละ 80)</p>	เป็นไปตาม เป้าหมาย	ไม่มีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	